

Số: 06/BC-KTXH

Côn Đảo, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020
của Ban Kinh tế- Xã hội

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm, Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020 và Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 30/12/2019 về công tác chủ yếu năm 2020 của Thường trực, 2 Ban và 5 Tổ Đại biểu HĐND huyện;

Trên cơ sở Kế hoạch số 01/KH-BKTXH ngày 22/01/2020 về Chương trình công tác năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách:

Giúp Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị và tổ chức các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; kỳ họp thứ Mười chín Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020;

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban năm 2019, kết hợp tổ chức thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) gồm 06 Báo cáo, 06 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND trình Kỳ họp;

Tổ chức Hội nghị thẩm tra 03 đồ án gồm: Đồ án thiết kế đô thị khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc trung tâm Côn Sơn - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải - thuộc khu Trung tâm Côn Sơn - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư dịch vụ đô thị Bến Đầm - huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 do UBND huyện trình Kỳ họp thứ Mười sáu tổ chức trong tháng 2/2020;

Tổ chức hội nghị thẩm tra 02 dự án về chủ trương đầu tư dự án Hệ thống điện mặt trời cho các trụ sở cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo; Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng, phân lô cắm mốc lô K do UBND huyện trình Kỳ họp thứ Mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện tổ chức trong tháng 6/2020.

Giúp Thường trực HĐND huyện chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười tám bất thường để thông qua Nghị quyết thu hồi và bãi bỏ 05 Nghị quyết của Kỳ họp thứ Mười bảy (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện.

Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban, kết hợp thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND huyện gồm 05 Báo cáo, 05 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND trình Kỳ họp.

2. Công tác khảo sát, giám sát:

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 30/12/2019 về những nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2020 của HĐND huyện và sự phân công của Thường trực HĐND huyện; trong 6 tháng đầu năm Ban tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban và của cử tri trong lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; xây dựng Kế hoạch giám sát công tác chuẩn bị cho năm học 2020-2021.

3. Các hoạt động khác:

Thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên của Bộ phận chuyên trách giúp cho Thường trực HĐND huyện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền luật định. Duy trì tốt mối quan hệ giữa các thành viên trong Ban và mối quan hệ phối hợp công tác với Ban Pháp chế, Văn phòng HU- HĐND và UBND huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi hội ý công việc đầu tuần của bộ phận chuyên trách, các Phiên họp thứ 37, 38, 39 của Thường trực HĐND huyện, các cuộc họp, hội nghị, các sự kiện do địa phương tổ chức.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng Luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Tuy nhiên, do tình hình phòng chống dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên chương trình công tác năm 2020 của Ban không theo dự kiến kế hoạch đề ra.

II. Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực phụ trách:

Giúp Thường trực HĐND huyện trong việc chuẩn bị và tổ chức các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020;

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban năm 2020, kết hợp tổ chức thẩm tra tài liệu Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020: Thẩm tra tình hình Kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện năm 2021 gồm các Báo cáo và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND trình Kỳ họp theo lĩnh vực Ban phụ trách.

Ngoài ra, Ban tham gia công tác chuẩn bị tổ chức các Kỳ họp bất thường của HĐND huyện theo phân công của Thường trực HĐND huyện.

2. Công tác khảo sát, giám sát:

Triển khai Kế hoạch giám sát về công tác chuẩn bị năm học mới; việc mua sắm, sử dụng thiết bị đổi mới phương pháp dạy và học cho các trường trên địa bàn và tiến độ thực hiện các dự án ngành giáo dục từ nguồn vốn XSKT;

Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát công tác chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự - an toàn - mỹ quan vỉa hè, lòng, lề đường và các công trình phúc lợi công cộng trên toàn địa bàn.

3. Các hoạt động khác:

- Tham gia hội ý với Thường trực và Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện vào sáng thứ hai hàng tuần; Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm của HĐND huyện; Tham dự các Phiên họp thường lệ hàng tháng của Thường trực HĐND huyện; UBND huyện, Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề của Thường trực HĐND huyện; Tham gia các hội nghị Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện Côn Đảo trước và sau các Kỳ họp;

Tham gia Hội nghị giao ban giữa Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan Thường trực HĐND huyện; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác và các hoạt động khác theo phân công của Thường trực HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTr. UBMT TQVN huyện;
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- Đăng trên cổng TTĐT của HĐND huyện
- Lưu;

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Trinh